

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở và công

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tập trung nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe, phản ánh, kịp thời giải quyết các tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tiếp tục mở rộng dân chủ hơn nữa, làm sao để mọi người dân đều nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến

quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân phải được người dân tham gia đóng góp, thảo luận và để người dân giám sát thực hiện cho tốt. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân. Coi trọng, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát huy vai trò của MTTQ và các

tổ chức thành viên trong hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường nắm tình hình gắn với giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh tiếp

tục chỉ đạo bảo đảm an ninh tôn giáo; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết những vụ việc có sai phạm về đất đai liên quan đến tôn giáo còn tồn đọng trên địa bàn. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Biển Đông - hải đảo tỉnh. Đảng ủy BDBP tỉnh làm tốt việc chọn cử cán bộ sĩ quan biển phòng tham gia cấp ủy ở cơ sở bảo đảm đúng quy định.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

mà Quốc hội Việt Nam nói chung, Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng đã đạt được trong 75 năm qua; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về Quốc hội, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã thảo luận về những nội dung cần tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng phóng sự, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên gắn với những thành tựu, hoạt động của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua. Trong đó, tập trung vào những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với sự phát triển chung của Quốc hội, sự phát triển của tỉnh; gặp gỡ, chia sẻ với các vị đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Quốc hội, với các vị đại biểu Quốc hội... Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại các đường phố chính, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh gắn với chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp cung cấp tài liệu để các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

BẢO ĐẢM AN NINH BIÊN GIỚI BIỂN...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 tổ chức chiều ngày 17/12.

Năm 2020, Đảng ủy BDBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác biên phòng, thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép", vừa quản lý, bảo vệ an ninh biên giới biển vừa phòng, chống dịch Covid-19. Đảng ủy BDBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BDBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các

tình huống phức tạp, nhạy cảm trên khu vực biên giới biển. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, chống khai thác hải sản bất hợp pháp; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại... Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị BDBP tỉnh triển khai chặt chẽ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình từ xa, trên biển; tích cực, chủ động tham gia phối hợp phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện quyết liệt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn biên giới; triển khai nhiều mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vững mạnh,

gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; đề xuất, kiến nghị, bổ sung nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ BDBP tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá cao những kết quả Đảng bộ BDBP tỉnh đạt được trong năm 2020 và nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy BDBP tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,

nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. BDBP tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch xảy ra trên địa bàn khu vực biên giới. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, thông thoáng cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn biên giới đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, đề án về phát triển kinh tế trong Khu kinh tế Thái Bình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, khai báo hoặc khai báo không đúng quy định; bảo đảm an ninh biên giới biển tuyệt đối an toàn, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,

giữ vững thành quả 8 năm liên Thái Bình không có tiếng phào nổ trong dịp tết. Các cơ quan, đơn vị BDBP tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Biển Đông - hải đảo tỉnh. Đảng ủy BDBP tỉnh làm tốt việc chọn cử cán bộ sĩ quan biển phòng tham gia cấp ủy ở cơ sở bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo BDBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chỉ đạo các ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy BDBP tỉnh công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các bộ phụ trách Đảng ủy BDBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

TẮT ĐẠT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC HUYỆN...

(Tiếp theo trang 1)

cử tri và báo cáo trả lời; báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HĐND huyện; báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng năm 2021 của các ngành: Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự...

* Sáng ngày 17/12, HĐND huyện Thái Thụy khóa XIX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11. Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2020 của huyện ước đạt gần 25.000 tỷ đồng, tăng hơn 4,5% so với

năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 5.171 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản ước đạt hơn 15.182 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt hơn 4.423 tỷ đồng. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; các chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Ngày trong ngày khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình quan trọng như: báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách

năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu dân cư tại lô đất ở đô thị OBT - 8B thị trấn Diêm Điền; tờ trình của UBND huyện đề nghị ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu...

Với nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thảo luận, tham gia vào các báo cáo, tờ trình của UBND huyện và các cơ quan chức năng; trong

quá trình thảo luận tập trung làm rõ những kết quả nổi bật và nguyên nhân đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ để phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong huyện...

* Sáng ngày 17/12, HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận về báo cáo: tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch dân tu công cấp huyện năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; kết quả giải quyết ý kiến, kiến

nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười; kết quả bố trí cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh... HĐND huyện cũng thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND huyện về: điều chỉnh giảm kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 huyện Đông Hưng; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cải tạo đường liên huyện đoạn nối từ ĐH45 đến đường tỉnh ĐT396B huyện Đông Hưng; điều chỉnh đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH52 đoạn ngã tư Gia Lễ, xã Đông Mỹ, Đông Dương, Đông Thọ, huyện Đông Hưng và các tờ trình của Thường trực HĐND huyện...

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Quán triệt, triển khai Bộ luật Lao động năm 2019

Sáng ngày 17/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn chuyên trách và công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Bộ luật Lao động được ban hành ngày 23/6/1994, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1995. Trải qua 4 lần sửa đổi, bổ sung, để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, ngày 20/11/2019, Quốc hội khóa

XIV đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 gồm 17 chương, 220 điều với nhiều điểm mới tác động đến người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó nhấn mạnh những điểm mới như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động, vấn đề làm thêm giờ,

thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng... Ngoài ra, Bộ luật Lao động năm 2019 cũng tăng cường bảo vệ các lao động đặc thù như lao động khuyết tật, lao động chưa thành niên.

Bộ luật Lao động năm 2019 là công cụ pháp lý quan trọng, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ công đoàn cần nắm chắc để tuyên truyền, vận động và bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

NGUYỄN CƯỜNG

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chiều ngày 17/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Xô gas (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 50 cán bộ, công nhân Công ty.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cung cấp những thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng những gian gần đây; truyền đạt những

kiến thức cơ bản về PCCC, nguyên nhân gây ra cháy, nổ, biện pháp PCCC và CNCH tại nơi làm việc và gia đình. Ngoài ra, cán bộ, công nhân Công ty còn được hướng dẫn sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm và cách xử lý nhanh các tình huống khi cháy, nổ xảy ra.

Đây là hoạt động được Công ty Cổ phần Việt Xô gas tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ của cán bộ, công nhân, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi cháy, nổ xảy ra.

PHẠM HÙNG



Nhân viên Công ty Cổ phần Việt Xô gas thực hành sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ.

ANH ĐÀO

TRÌNH CƯỜNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.988

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 17/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 75 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 1,66 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 17/12, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài về được cách ly ngay. Đến nay, tổng số người nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.407 bệnh nhân. Trong ngày, cả nước đã có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.263 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 109 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Sáng ngày 17/12, 3 tình nguyện viên đầu tiên đã tiêm thử nghiệm vắc-xin phòng ngừa SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất. Những người tham gia nghiên cứu giai đoạn 1 sẽ được tiêm 2 mũi vắc-xin, thời gian tiêm giữa 2 mũi là 28 ngày.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 15 phút ngày 17/12, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 đã được công bố khỏi bệnh và tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trước khi về địa phương. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 vẫn là 191 người và tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) vẫn là 33 chuyên gia nước ngoài.

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 17/12 là 10.584 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885